

## **NỘI QUY HỌC SINH VỀ SÁCH NHIỀU TÌNH DỤC NQHĐGD 5145.7**

### **Sách Nhiều Tình Dục**

Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu quyết tâm duy trì môi trường giáo dục không có tình trạng sách nhiễu. Hội Đồng nghiêm cấm mọi học sinh, nhân viên hay những người khác sách nhiễu học sinh tại trường hay trong bất kỳ hoạt động nào mà nhà trường bảo trợ hoặc có liên hệ đến trường sở. Hội Đồng cũng nghiêm cấm thái độ hay những hành động trả đũa những người khiếu nại, làm chứng, giúp đỡ hoặc tham dự vào tiến trình khiếu nại chiếu theo quy định hành chánh và nội quy này.

### **Giảng dạy/Thông Tin**

Tổng Giám Đốc học khu hay người được ủy nhiệm phải bảo đảm rằng tất cả mọi học sinh trên toàn học khu đều được giảng dạy và thông tin thích hợp với lứa tuổi của mình về nạn sách nhiễu tình dục. Việc giáo dục và thông tin ấy phải bao gồm:

1. Những hành động và cử chỉ tạo nên sách nhiễu tình dục, kể cả sự kiện là sách nhiễu tình dục có thể xảy ra giữa những người cùng phái
2. Chỉ thị rõ rệt là học sinh không phải nín chịu sự sách nhiễu tình dục
3. Khuyến khích việc báo cáo cảnh sách nhiễu tình dục, cho dù nạn nhân chưa khiếu nại
4. Thông tin về (những) người nhận đơn khiếu nại việc sách nhiễu tình dục

### **Tiến Trình Khiếu Nại**

Bất cứ học sinh nào cảm thấy mình đang hoặc đã bị sách nhiễu tình dục phải tức khắc gặp giáo sư của mình hay bất kỳ nhân viên nào của nhà trường. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại, nhân viên nhà trường đó phải báo cáo cho hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm biết.

Bất kỳ nhân viên nào của trường biết được việc sách nhiễu tình dục xảy ra cho một học sinh phải báo cáo tình tiết lên hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm, bất luận nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại hay chưa.

Trong bất kỳ trường hợp sách nhiễu tình dục nào liên quan đến hiệu trưởng hay nhân viên nào khác trong học khu là người thường nhận đơn khiếu nại, thì nhân viên được học sinh báo cáo hoặc chính mình chứng kiến sự việc này phải báo cáo lên phối trí viên vô tư (nondiscrimination coordinator) hay tổng giám đốc hoặc người được ủy nhiệm.

Hiệu trưởng hay người được ủy nhiệm nhận báo cáo sách nhiễu tình dục phải lập tức chiếu theo luật lệ hành chánh mà điều tra khiếu tố. Hiệu trưởng hay người được ủy nhiệm tìm được việc sách nhiễu xảy ra nơi nào thì phải tức khắc có biện pháp thích hợp mà chấm dứt ngay sự hạch sách đó để nạn nhân thấy rõ sự hiệu quả. Hiệu trưởng hay người được ủy nhiệm cũng phải cố vấn cho nạn nhân về những phương thức thuận tiện khác. Hiệu trưởng hay người được ủy nhiệm phải báo cáo với Tổng Giám Đốc học khu hay người được ủy nhiệm và chuyển giao sự việc này cho cơ quan công lực theo yêu cầu.